

Số: 479 /BC-UBND

Ngọc Hôi, ngày 15 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới định kỳ 06 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Công văn số 670/SLĐTBXH-BVCSTEBĐG ngày 14/05/2020 của Sở Lao động Thương binh & Xã hội về việc báo cáo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới định kỳ 06 tháng đầu năm 2020: Ủy ban nhân dân huyện báo cáo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới định kỳ 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện, với các nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI.

1. Công tác chỉ đạo, thực hiện.

Thực hiện các văn bản của tỉnh, UBND huyện đã ban hành kịp thời các văn bản triển khai thực hiện và tổ chức phổ biến, quán triệt một cách đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2020 để nhận thức sâu sắc tầm quan trọng trong việc thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện¹.

- Phối hợp với Hội LHPN huyện triển khai thực hiện Chương trình số 18/CTrPN- HPN- CA- VKS- TA ngày 16/04/2020 giữa Hội LHPN huyện với Công an, Tòa án, VKS nhân dân huyện phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2019 – 2022.

- Chỉ đạo Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện ban hành các Kế hoạch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc Tế phụ nữ Việt Nam (ngày 8/03/2019) và kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/2019) cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện².

- Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành lời kêu gọi ủng hộ quỹ hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật tỉnh Kon Tum

¹ Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND huyện về hoạt động công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020; Hướng dẫn số 664/HD-UBND ngày 03/04/2020 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới & vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020;

² Kế hoạch số 25/KH-BVSTB, ngày 15/02/2020 của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ về phối hợp tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc Tế phụ nữ 8/3/2020 và Kế hoạch số 27/KH-BVSTBPN, ngày 25/02/2020 của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện về tổ chức các hoạt động phong trào thi đua năm 2020.

nhân ngày khuyết tật 18/4 và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/06 năm 2020 với số tiền 05 triệu đồng.

2. Tổ chức lồng ghép vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới vào xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương.

- Tổ chức đánh giá tổng kết thực hiện Kế hoạch số 660/KH-UBND, ngày 14/6/2016 của UBND huyện về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; duy trì phối hợp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 27/3/2019 của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án “*Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025*” trong năm 2020.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp triển khai thực hiện việc lồng ghép các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới năm 2020.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới.

- Ban VSTBPN huyện đã tham mưu cho UBND huyện phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; đồng thời viết thư kêu gọi ủng hộ quỹ hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật nghèo tỉnh Kon Tum nhân ngày khuyết tật 18/4 và ngày quốc tế thiếu nhi 1/06/2020. Trong đó, chú trọng việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, từng bước xóa bỏ định kiến giới, tư tưởng trọng nam kinh nữ, xóa bỏ các hình thức bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do lựa chọn giới tính thai nhi, ngăn ngừa tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc đóng góp xây dựng quỹ hỗ trợ trẻ em, người khuyết tật trên địa bàn huyện. Công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền được tăng cường cả về chất lượng, số lượng và hình thức để phù hợp với điều kiện phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức mọi mặt cho cán bộ, hội viên phụ nữ về kiến thức mới liên quan đến công tác bình đẳng giới; hướng dẫn thực hiện mô hình “*Đường làng, nhà tôi xanh, sạch đẹp*” và chủ đề “*An toàn cho phụ nữ*” tại 8/8 xã, thị trấn; tổ chức phổ biến, phát động phong trào thi đua “*Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020*”. Duy trì 13 mô hình giúp nhau, tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, hũ gạo tình thương, mô hình nuôi heo đất...

- Các xã, thị trấn cũng đã triển khai tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan đến chính sách pháp luật về BDG và VSTBPN với nhiều hình thức phong phú đa dạng như phát tờ rơi, treo băng rôn, pa nô áp phích, hệ thống loa phát thanh v.v.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới trong 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới trên địa bàn huyện.

4. Xây dựng, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hoạt động công tác công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới.

Trong thời gian đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cử cán bộ hội cơ sở tham gia lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác hội; tham gia các lớp quản lý nhà nước và tham gia lớp Trung cấp bồi dưỡng chính trị mở tại huyện và phối hợp cử cán bộ nữ là đại biểu dân cư cấp xã, thị trấn tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý do tỉnh tổ chức.

5. Công tác kiểm tra hoạt động công tác công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới tại địa phương.

Đã tham mưu UBND huyện lồng ghép kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới tại các ban, ngành, đoàn thể và UBND xã, thị trấn thông qua công tác tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020. Qua kiểm tra, các địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt các mục tiêu công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới theo Chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2020 trên địa bàn huyện.

6. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai công tác BDG và VSTBPN và Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 10/3/2017 của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

- **Kết quả thực hiện 7 mục tiêu, 22 tiêu chí** (có phụ lục kèm theo): Nhìn chung phụ nữ bình đẳng trong tham gia các hoạt động xã hội, tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng, thực hiện QCDC cơ sở và thực hiện quyền bình đẳng trên các lĩnh vực dạy nghề, lao động việc làm, giáo dục đào tạo, xóa mù chữ, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế cải thiện cuộc sống và xây dựng gia đình hạnh phúc... Trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển về mọi mặt như:

+ Lĩnh vực chính trị: Đội ngũ cán bộ chủ chốt là nữ trong hệ thống chính trị ngày càng tăng; số cán bộ nữ và nữ DTTS tham gia các cương vị lãnh đạo, quản lý nhà nước luôn đạt các chỉ tiêu đề ra.

+ Lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm³: Thông qua các chương trình giảm nghèo của Nhà nước, đã tạo điều kiện cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo, phụ

³ Giải quyết cho 162 hộ vay với số tiền là 7.896 triệu; huy động tiền gửi tiết kiệm được 3.847 triệu; cho 24 chị vay với số tiền 78.200.000đ không tính lãi; huy động được 2.607 ngày công giúp nhau, 2.850kg gạo, 154 bó củi, 248 con giống và 331 bộ quần áo các loại. Hỗ trợ cho 04 chị vay thông qua kế hoạch phụ nữ khởi nghiệp với số tiền 200 triệu

nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ DTTS vùng sâu, vùng xa được tiếp cận vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức khác để phát triển kinh tế cải thiện cuộc sống. Chú trọng công tác xuất khẩu lao động đối với lao động nữ nông thôn trên địa bàn để cải thiện thu nhập và thoát nghèo bền vững.

+ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Thường xuyên quan tâm, chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nữ được tham gia học tập nâng cao trình độ mọi mặt. Hiện nay đội ngũ cán bộ nữ từng bước được phát triển, trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới của Đảng. Cán bộ nữ được đào tạo, bồi dưỡng tăng lên ở các cấp, các ngành; số học sinh nhập học ở các cấp học không có sự khác biệt nhiều về nhận thức giữa bé trai và bé gái; công tác chống mù chữ cho chị em phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa được chú ý, tạo điều kiện ngày càng tốt hơn⁴ (có biểu mẫu kèm theo).

+ Lĩnh vực y tế: Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân chuyển biến rõ rệt; mạng lưới y tế từng bước được củng cố, đội ngũ Y bác sỹ được tăng cường về số lượng và nâng cao chất lượng; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai có hiệu quả. Vì vậy phụ nữ ngày càng được tiếp cận và thụ hưởng nhiều hơn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phụ nữ ngày càng ý thức hơn trong việc tự quan tâm chăm sóc sức khỏe (có biểu mẫu kèm theo).

+ Lĩnh vực văn hóa thông tin: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút giới nữ tham gia ngày càng nhiều và đạt kết quả cao qua các cuộc thi, các phong trào thi đua như: phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Duy trì và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, các phong tục, tập quán lạc hậu dần được xóa bỏ; tình trạng bạo lực gia đình đối với giới nữ từng bước được ngăn chặn.

+ Lĩnh vực gia đình: Từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới; rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia việc gia đình của nữ so với nam. Trong năm không xảy ra vụ bạo lực gia đình nào trên địa bàn huyện.

- **Mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới tại xã, thị trấn:** Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc được lồng ghép trong tổ chức sinh hoạt chi/tổ phụ nữ. Phối hợp tuyên truyền thực hiện KHHGD, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống dịch bệnh ở người; tham gia hưởng ứng phát động Chiến dịch vệ sinh an toàn thực phẩm tại 8 xã, thị trấn.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp Hội LHPN huyện và các đoàn thể ở khu dân cư, tổ hòa giải cơ sở thực hiện tốt các biện pháp can thiệp sớm, tư vấn về gia đình, hòa giải ở cơ sở nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của các đối tượng bị bạo lực gia đình.

7. Công tác thường xuyên:

⁴ Đã xóa mù chữ mức 1 cho 17101/17471 em trong độ tuổi dattj 97,9% và số lượng người dân tộc thiểu số biết chữ 18083/18603 người đạt 97,2%.

7.1. Chế độ báo cáo

Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan Thường trực phòng LĐTB&XH huyện đã tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất theo đúng quy định của cấp trên.

7.2. Tổ chức, bộ máy và kinh phí hoạt động:

- Hiện nay cấp huyện và cấp xã, thị trấn 100% đều được bố trí công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới theo quy định.

- Về kinh phí: Cấp huyện trong năm được cấp 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng). Cấp xã, thị trấn không có.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

- Được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện uỷ, Sở Lao động thương binh và Xã hội và sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể các cấp trong công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới trên địa bàn.

- Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể về triển khai thực hiện công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đa số cán bộ, công chức, viên chức là nữ và phụ nữ trong các gia đình đã ý thức công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em và quyền, lợi ích hợp pháp của mình, biết đấu tranh loại bỏ những quan niệm lạc hậu, coi thường, khắt khe trong cách nhìn nhận, đánh giá, sử dụng, đề bạt đối với phụ nữ; công tác cán bộ nữ đã được chú trọng.

- Công tác chăm sóc trẻ em và quy hoạch cán bộ nữ các cấp luôn được chú trọng; cán bộ dân tộc, cán bộ trẻ, tỷ lệ nữ trong cấp ủy, đại biểu HDND các cấp được triển khai đồng bộ theo đúng quy định.

- Trong các lĩnh vực kinh tế, lao động - việc làm; y tế; giáo dục; gia đình... phụ nữ ngày càng thể hiện rõ vị trí, vai trò của mình, tự vươn lên để khẳng định năng lực, trình độ của bản thân, tham gia ngày càng nhiều hơn vào công việc xã hội, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho xã hội và gia đình; từng bước thu hẹp khoảng cách giới.

2. Một số khó khăn, hạn chế.

Trong 6 tháng qua, do xảy ra dịch bệnh Covid- 19 nên công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới gặp một số khó khăn, hạn chế đó là:

- Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới chưa được thường xuyên; công tác nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật về Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới đôi lúc, đôi nơi vẫn chưa kịp thời.

- Một số cơ quan, đơn vị là thành viên ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện và UBND xã, thị trấn chưa thật sự quan tâm triển khai thực hiện công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới nên hiệu quả đạt được chưa cao.

- Công tác phối hợp tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ của phụ nữ và hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ quỹ hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật tỉnh Kon Tum nhân ngày khuyết tật 18/4 và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/06 năm 2020 chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức.

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND huyện về hoạt động công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 và Hướng dẫn số 664/HD-UBND ngày 03/04/2020 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới & vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020.

2. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2020.

3. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2020.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật Bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, nhất là đoàn viên, hội viên là nữ ở cơ sở để nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của chi em nữ trong hệ thống chính trị, phát triển kinh tế và trong xã hội.

5. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn với tinh thần, trách nhiệm cao nhất dành cho thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện công tác bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Nơi nhận:

- Sở LĐTBXH tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, PVP phụ trách;
- Phòng LĐTBXH;
- UBND các xã, thị trấn;
- Thành viên Ban BVCSTE & BDG huyện;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Y Lan